



ข้อบังคับ
ด้านความมั่นคงโรงกลั่น

เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของโรงกลั่น อาคารสำนักงาน และสถานที่ของบริษัทฯ ทุกแห่ง บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานผู้รับเหมา ต้องแสดงหรือแขวนบัตรผู้รับเหมาเพื่อใช้แสดงตนผ่านเข้า-ออก รวมทั้งสถานที่ของบริษัทที่กำหนดเป็นเขตหวงห้าม (เขตรั้วชั้นใน) ตามความ จำเป็นของลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก) การควบคุมบุคคลเข้า-ออกพื้นที่ (Personal Access Control)
- ข) การนำทรัพย์สินผ่านเข้า-ออกโรงกลั่น (Gate Pass)
- ค) การนำยานพาหนะเข้า-ออกพื้นที่ และการจราจร
- ง) การฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านความมั่นคง
 - ◆ โทรศัพท์มือถือ
 - ◆ ไฟแชค ไม้ขีดไฟ
 - ◆ แอลกอฮอล์
 - ◆ ลักทรัพย์
 - ◆ สารเสพติด
 - ◆ เล่นการพนัน
 - ◆ ทะเลาะวิวาท
 - ◆ อื่นๆ

ข้อบังคับสำหรับพนักงานผู้รับเหมาในกลุ่มไทยออยล์

ข้อกำหนด	การปฏิบัติ	บทลงโทษ
<p>ก) การควบคุมบุคคลเข้า-ออกพื้นที่ (Personal Access Control)</p>	<ol style="list-style-type: none"> ผู้รับเหมาต้องแจ้งความประสงค์ เพื่อขอทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่โรงกลั่นและต้องผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นและความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนที่กำหนด ผู้รับเหมาที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โรงกลั่นต้องให้การยินยอมในการตรวจสอบประวัติบุคคลจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่ผู้รับเหมาปฏิบัติงานอยู่ ผู้รับเหมาต้องไม่ใช่ผู้ต้องโทษ หรือ ต้องคดีความทางกฎหมาย รวมทั้ง ยินยอมให้หน่วยงานตรวจสอบสภาพความพร้อมร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงาน ว่าด้วย ไม่มีสารเสพติดชนิดให้โทษและผิดกฎหมายเจือปนในร่างกาย ผู้รับเหมาต้องติดหรือแขวนบัตรในตำแหน่งที่มองเห็นและตรวจสอบได้ ขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เขตโรงกลั่น ในกรณีที่ผู้รับเหมาทำงานไม่เสร็จตาม กำหนดในสัญญาและมีความจำเป็นต้องเข้ามาทำงานให้เสร็จ ผู้รับเหมาต้องแจ้งความประสงค์ขอต่ออายุสัญญากับพนักงานกลุ่มไทยออยล์ที่ควบคุมงาน และขอต่ออายุบัตรได้ที่ แผนกความมั่นคง เมื่อพ้นกำหนดวันสิ้นสุดตามสัญญาจ้างเหมา และไม่มีเหตุผลที่จะต่ออายุบัตร ผู้รับเหมาต้องรวบรวมบัตรทั้งหมดส่งคืน แผนกความมั่นคงภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บัตรหมดอายุหรือสัญญาสิ้นสุด หากพ้นกำหนดผู้รับเหมาจะต้องชำระค่าบัตรตามอัตราที่บริษัทกำหนดไว้ (ค่าบัตรเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้น) 	<p>การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติในการใช้บัตรผ่านเข้า/ออกบริเวณพื้นที่โรงกลั่น อาจถูกพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้เข้าโรงกลั่น หรือ บอกละเมิดสัญญา</p> <p>นอกจากนี้แล้ว แผนกความมั่นคงอาจพิจารณาไม่ออกบัตรให้ใหม่ ในกรณีไม่คืนบัตรตามกำหนดให้ครบถ้วน</p>

ข้อบังคับสำหรับพนักงานผู้รับเหมาในกลุ่มไทยออยล์

ข้อกำหนด	การปฏิบัติ	บทลงโทษ
ข) การนำทรัพย์สินผ่านเข้า-ออกโรงกลั่น (Gate Pass)	<ol style="list-style-type: none"> ผู้รับเหมาที่ถือครองสิ่งของหรือทรัพย์สิน ที่ประสงค์จะนำเข้าหรือนำออกจากเขตพื้นที่โรงกลั่นหรือสำนักงาน ต้องทำเอกสารใบผ่านกำกับการนำสิ่งของเข้าและออก และต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย และความเสียหายของทรัพย์สิน เหล่านั้น การนำสิ่งของที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทออกจากโรงกลั่นหรือสำนักงาน ผู้นำออกต้องมีใบผ่านกำกับการนำสิ่งของออก ซึ่งลงนามอนุมัติโดยผู้ที่บริษัทมอบหมายอำนาจไว้ ผู้รับเหมาต้องแสดงรายละเอียดทรัพย์สินที่นำ เข้าและออกจาก โรงกลั่นต่อเจ้าหน้าที่แผนกความมั่นคง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบและต้องนำสิ่งของออกตามจุดควบคุมที่กำหนด เท่านั้น ผู้รับเหมาต้องนำทรัพย์สินกลับคืนตามวันที่ระบุไว้ในเอกสาร หากไม่นำกลับเจ้าหน้าที่แผนกความมั่นคงจะแจ้งไปยังแผนกต้นสังกัดผู้อนุมัตินำสิ่งของออกเพื่อทราบ และติดตามให้นำสิ่งของกลับคืน 	<p>การนำทรัพย์สิน สิ่งของออกหรือเพิ่มเติม รายการทรัพย์สินในเอกสารใบผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตามข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคง ซึ่งอาจถูกกล่าวโทษในความคิดทางอาญาได้</p>

ข้อบังคับสำหรับพนักงานผู้รับเหมาในกลุ่มไทยออยล์

ข้อกำหนด	การปฏิบัติ	บทลงโทษ
<p>ค) การนำยานพาหนะเข้า-ออกพื้นที่ และการจราจร</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทจะอนุญาตให้ผู้รับเหมานำยานพาหนะเข้ามาใช้งานในบริเวณพื้นที่โรงกลั่นเพื่อขนส่งคนงาน อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน หรือ ตรวจงานจากผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทผู้รับเหมาเท่านั้น 2. พนักงานผู้รับเหมาต้องแจ้งความประสงค์ขอนำยานพาหนะเข้าใช้งาน โรงกลั่น ได้ที่แผนกความมั่นคง และผู้ขับรถทุกคนต้องมีใบอนุญาตขับรถ ต้องผ่านการอบรมและทดสอบความเข้าใจการขับรถในเขตพื้นที่โรงกลั่นจากแผนกความมั่นคง 3. รถยนต์ทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานจากวิศวกรหรือผู้แทนบริษัทฯจากฝ่ายวิศวกรรมที่ได้รับอนุญาต (AE) และเป็นรถยนต์ ประเภทดีเซลเท่านั้น 4. ผู้รับเหมาต้องแสดงเครื่องหมายผ่านการตรวจสอบสภาพ เครื่องหมายอนุญาตนำยานพาหนะเข้าพื้นที่โรงกลั่นให้เห็นได้อย่างชัดเจน 5. ขณะนำรถเข้ามาใช้งานในพื้นที่โรงกลั่น ผู้รับเหมาต้องนำยานพาหนะผ่านเข้า-ออกบริเวณจุดที่มีการติดตั้งเครื่องกั้นรถ ระบบควบคุมบัตรผ่าน และต้องทำการบันทึกการผ่านเข้า-ออก ทั้งบุคคลและยานพาหนะทุกครั้งเมื่อผ่านจุดควบคุม 6. ผู้รับเหมาที่นำรถยนต์เข้ามาใช้งานต้องปฏิบัติตามกฎหมายและวินัยการจราจรในโรงกลั่นอย่างเคร่งครัด 7. การนำรถจักรยานเข้ามาใช้งานในพื้นที่โรงกลั่นแผนกความมั่นคงจะพิจารณาตามความเหมาะสม 	<p>การฝ่าฝืนกฎระเบียบ การใช้รถ หรือ ขับรถ ด้วยความประมาท ขับรถด้วยความเร็วที่เกินกำหนด ทำให้ได้รับความเสียหายต่อบุคคล และทรัพย์สิน แผนกความมั่นคงจะพิจารณาขกเลิกการอนุญาตขับรถ และขกเลิกการใช้รถของบริษัทนั้นๆ</p>

ข้อบังคับสำหรับพนักงานผู้รับเหมาในกลุ่มไทยออยล์

ข้อกำหนด	การปฏิบัติ	บทลงโทษ
ง) การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความมั่นคง	พนักงานผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติในพื้นที่โรงกลั่นไทยออยล์และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อสถานที่และบุคคล	แบ่งเป็น 2 ข้อ 1. ยกเลิกการเข้าโรงกลั่น ตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ตักเตือนและบันทึกรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
1. อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิด ประกายไฟ	ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ ไฟแชค ไม้ขีดไฟ หรือ อุปกรณ์ตัดแปลงต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เข้าเขตพื้นที่โรงกลั่น	ตรวจพบครั้งที่ 1 แผนกความมั่นคงคิด สัญญาลักษณะสีแดงที่หน้าบัตรแสดงตน พร้อม บันทึกรายงานความประพฤติเป็นลายลักษณ์ อักษร ตรวจพบครั้งที่ 2 ยกเลิกการเข้าโรงกลั่น
2. การตรวจวัดแอลกอฮอล์ ในเลือดจากลมหายใจ (Alcohol Checking)	บริษัทฯ จะนำเครื่องวัดแอลกอฮอล์ ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์ ใช้สุ่มตรวจวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์จากผู้รับเหมาที่พิจารณาจากสภาพการณ์ ภายนอก เมื่อสงสัยว่า มีอาการเมึนเมาสุรา ในขณะที่กำลังจะเข้าประตูโรงกลั่น หรืออยู่ในโรงกลั่นขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ ** ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงกลั่น จะต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (mg%)	ในกรณีตรวจวัดค่าที่เกินที่กำหนดแต่อยู่ระหว่าง 1 - 40 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ผู้ปฏิบัติงานพัก แล้วกลับเข้ามาทำการวัดใหม่ ถ้า 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้เข้าปฏิบัติงานได้ ตรวจพบครั้งที่ 1 ● ตรวจพบมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินค่าที่กำหนดวัดได้ ระหว่าง 40 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป ห้ามเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นระยะเวลา 3 วัน (นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบ ไม่รวมวันหยุด)

ข้อบังคับสำหรับพนักงานผู้รับเหมาในกลุ่มไทยออยล์

ข้อกำหนด	การปฏิบัติ	บทลงโทษ
		<p><u>ตรวจพบครั้งที่ 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจพบมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินค่าที่กำหนดจากการตรวจพบครั้งที่ 1 ห้ามเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นระยะเวลา 7 วัน (นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบ ไม่รวม วันหยุด) <p><u>ตรวจพบครั้งที่ 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจพบมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินค่าที่กำหนดจากการตรวจพบครั้งที่ 2 ถือว่าเจตนาฝ่าฝืนกฎระเบียบ จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าโรงกลั่นตลอดไป
<p>3. การลักขโมยทรัพย์สินของบริษัทฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ทรัพย์สินของบริษัทหรือผู้ว่าจ้างที่มีสภาพพร้อมใช้งานได้โดยไม่จำกัดมูลค่า 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จะพิจารณากล่าวโทษและอาจจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายโดยอ้างอิง หลักฐานที่ตรวจพบ ความเสียหายที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และไม่อนุญาตให้ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าทำงานกับบริษัทไทยออยล์และบริษัทกลุ่มไทยออยล์อีกต่อไป
<p>4. การเล่นการพนัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทไม่อนุญาตให้มีการเล่นการพนัน หรือการเสี่ยงโชคทุกชนิด ที่ก่อให้เกิดการเสียเงินหรือทรัพย์สินโดยนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเอง 	<ul style="list-style-type: none"> ขกเลิกการเข้ามาทำงานกับบริษัทไทยออยล์และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ตลอดไป และพิจารณาดำเนินคดีทางกฎหมาย

ข้อบังคับสำหรับพนักงานผู้รับเหมาในกลุ่มไทยออยล์

ข้อกำหนด	การปฏิบัติ	บทลงโทษ
<p>5. การตรวจพบสารเสพติดชนิดให้โทษ</p>	<ul style="list-style-type: none"> การนำสารเสพติดเข้าสู่ด้วยวิธีสูดดม ฉีด กิน หรือด้วยประการใดๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกาย และจิตใจอย่างรุนแรง ในที่นี้รวมถึงการ นำเข้าและจำหน่าย ผู้รับเหมาต้องลงชื่อยินยอมในการตรวจสารเสพติดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยินดีให้การตรวจสอบติดตามผลอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ตรวจพบการกระทำความผิด กรณีผู้รับเหมาที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายและอ้างว่ากินยาแผนปัจจุบันหรือยาสามัญใดๆ ก็ตามเพื่อรักษาตัว ผู้รับเหมาต้องนำตัวอย่างมาแสดงกับเจ้าหน้าที่และยินยอมให้ตรวจสอบประวัติยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> กรณีตรวจพบ แผลกความมั่นคงจะติดสัญลักษณ์สีแดงที่หน้าบัตรแสดงตน หากยอมรับว่าเสพจริง ให้พักงานเป็นเวลา 10 วัน (นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบ ไม่รวมวันหยุด) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม แผลกความมั่นคงให้โอกาสผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดเข้าโครงการบำบัด โดยผู้ตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยหลังจากที่พักงาน 10 วัน และผู้ตรวจ 3 เดือนๆ ละ 1 ครั้ง หากตรวจไม่พบสารเสพติดชนิดให้โทษในร่างกาย จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้รับเหมารายนั้นเข้าปฏิบัติงานตามปกติ หากทำการตรวจซ้ำ และพบสารเสพติดชนิดให้โทษในร่างกายอีก จะพิจารณายกเลิกการเข้าทำงานตลอดไป

ข้อบังคับสำหรับพนักงานผู้รับเหมาในกลุ่มไทยออยล์

ข้อกำหนด	การปฏิบัติ	บทลงโทษ
6. การทะเลาะวิวาท	<ul style="list-style-type: none"> บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่ร่วมกันก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือ ร่วมกันทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับบาดเจ็บ ขณะปฏิบัติงานในเขตพื้นที่โรงกลั่น 	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณาให้ฝ่ายก่อเหตุหรืออีกฝ่ายที่เป็นการสมควรใจทะเลาะวิวาท จะถูกยกเลิกการเข้าปฏิบัติงานในโรงกลั่นตลอดไป ยกเว้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุหรือตอบโต้ จะพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้หากมีการเสียหายของทรัพย์สินในบริษัทไทยออยล์ ซึ่งเกิดจากการทะเลาะวิวาทของผู้รับเหมา บริษัทผู้รับเหมาต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
7. การกระทำความผิด อื่นๆ	<p>การกระทำความผิดใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไทยออยล์ และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ แผนกความมั่นคง และผู้ควบคุมงานไทยออยล์ของผู้รับเหมาจะพิจารณาลงโทษเป็นกรณีไป เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ ♦ ปลอมแปลงบัตรประจำตัว หรือ รูปถ่าย ♦ ฝ่าฝืนกฎระเบียบและวินัยจราจรใน โรงกลั่นทำให้ได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคล ♦ ขัดขึ้นการตรวจหรือสุ่มตรวจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณาบทลงโทษตามเจตนาและความรุนแรงของเหตุการณ์

หมายเหตุ การพิจารณาบทลงโทษมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทผู้รับเหมาทราบล่วงหน้า